



ประกาศหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามประกาศหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๓๐๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรม อำนวยความสะดวก ประจำปีหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งของผู้เข้ารับการคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และ สถานที่ในการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวอารีวรรณ แก้วพะเนา	
๒	นางวรางคณา วรธงชัย	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางนี้

หลักสูตรการสอบ	วัน เวลา และสถานที่สอบ
๑. การประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) -พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทักษะคิด และแรงจูงใจ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชี่ยวชาญ การสื่อสารโดยการพูด ฯลฯ	วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น. และจะทำการคัดเลือกตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใด หากปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ก็จะไม่มีการจ้างในตำแหน่งผ่านการคัดเลือกได้

/หอสมุดแห่งชาติ...

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต์ที่ www.finearts.go.th/nlt-korat

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางพิกชน ศรีสัตย์รสนา)

ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา